

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các trường học và Hội Cựu giáo chức xã Vũ Lăng (Tiên Hải).



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Trường Tiểu học và THCS Đông Vinh (Đông Hưng).

**Kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024), sáng ngày 20/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục tại các địa phương trong tỉnh.**

**C**ác đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tới thăm, chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và gửi lời thăm hỏi ân cần nhất đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo cùng tập thể đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động toàn ngành; chúc mừng ngành giáo dục có bước phát triển cao hơn nữa, chúc các thầy cô giáo luôn là tấm gương sáng để các em học sinh noi theo.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả ngành giáo dục đạt được trong những năm học vừa qua. Với sự nỗ lực và cố gắng của toàn ngành, chất lượng giáo dục trong các nhà trường ngày càng được nâng lên, thể hiện qua kết quả các kỳ thi; nhiều thầy cô giáo tâm huyết với nghề, có nhiều sáng tạo trong dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh. Đồng chí khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nói chung, các cơ sở giáo dục và đội ngũ nhà giáo nói riêng. Đồng chí mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt hơn trọng trách của mình, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của tỉnh.

Nhắc lại sự việc xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo vừa qua, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng đây là bài học rất sâu sắc đối với các nhà quản lý của ngành giáo dục Thái Bình. Với quan điểm ngã ở đầu đứng lên ở đó, đồng chí đề nghị toàn ngành phải rút kinh nghiệm sâu sắc, qua đó không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng giáo dục để nâng tầm giáo dục Thái Bình so với khu vực và cả nước.

Đồng chí đề nghị ngành giáo dục bám sát Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Xây dựng môi trường giáo dục thực sự an toàn, thân thiện, kỷ cương; xây dựng đội ngũ giáo viên ngày càng có trình độ kiến thức. Chú trọng cả về giáo dục văn hóa và giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, giáo dục kiến thức về lịch sử, văn hóa, về

truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của quê hương, đất nước với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, giúp các em học sinh hiểu và trân trọng các giá trị truyền thống, lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để trở thành những con người trung thực, nhân văn, có kiến thức văn hóa và kỹ năng cơ bản để sống tốt và làm việc hiệu quả.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ nhà giáo, quan tâm đến yêu cầu học tập, rèn luyện của học sinh, xây dựng nề nếp sống văn minh, ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; giữ gìn vệ sinh trường lớp và nơi công cộng, nâng cao kỹ năng ứng xử văn hóa.

**Đ**ồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, người lao động các trường học trên địa bàn xã Vũ Lăng (Tiên Hải) và Hội Cựu giáo chức xã.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên của các trường xã Vũ Lăng luôn giữ vững phẩm chất cao quý của nhà giáo, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Các trường luôn chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh, xây dựng nếp sống văn minh, ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; giữ gìn vệ sinh trường lớp và nơi công cộng, nâng cao kỹ năng ứng xử văn hóa. Trường Mầm non Vũ Lăng có 28 cán bộ, giáo viên; tỷ lệ huy động học sinh tăng hơn 0,3% so với năm học trước. Trường Tiểu học và THCS có 41 cán bộ, giáo viên. Cuối năm học 2023 - 2024 có 100% học sinh được xét hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học. Hội Cựu giáo chức xã hiện có hơn 60 hội viên, 100% hội viên thực hiện tốt trách nhiệm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư.

Tặng hoa chúc mừng các trường và Hội Cựu giáo chức xã Vũ Lăng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần tới các thế hệ nhà giáo đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Đồng chí biểu dương kết quả nổi bật các cấp học cũng như đội ngũ nhà giáo đã đạt được trong thời gian qua; đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Vũ Lăng quan tâm, chăm lo đến giáo dục, nhất là đời sống của đội ngũ nhà giáo, chăm lo xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu dạy và học trong các nhà trường.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Nhà giáo ưu tú Vũ Như Quân.

Đồng chí đề nghị các thầy cô giáo không ngừng trau dồi đạo đức, kiến thức, tích cực đổi mới, sáng tạo để có những bài giảng phong phú truyền đạt đến học sinh. Quan tâm đến chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục truyền thống, đạo đức, nhân cách cho học sinh, từ đó hun đúc tình yêu quê hương, đam mê học hỏi, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các thế hệ nhà giáo xã Vũ Lăng tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp để đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, góp sức xây dựng quê hương.

**Đ**ồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên và THCS Đông Vinh (Đông Hưng). Năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học và THCS Đông Vinh có 48 cán bộ, giáo viên và hơn 900 học sinh. Những năm qua, nhà trường không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Chất lượng giáo dục luôn giữ vững tốp đầu của huyện. Năm học 2023 - 2024, Trường có 7 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện; 18 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 3 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 51 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đạt được thời gian qua; gửi lời chúc sức khỏe tới các thế hệ giáo viên nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Tiểu học và THCS Đông Vinh; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cán bộ, giáo viên

của Trường có thành tích xuất sắc thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, thầy và trò nhà trường tiếp tục giữ vững phong trào thi đua "Day tốt - học tốt", gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp "trồng người", qua đó đóng góp vào thành tích chung của ngành giáo dục huyện Đông Hưng và của tỉnh Thái Bình.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Vũ Như Quân, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Xuân (Đông Hưng); đồng chí chúc Nhà giáo ưu tú Vũ Như Quân và gia đình luôn mạnh khỏe, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ giáo viên, học sinh noi theo.

\* Trong sáng ngày 20/11, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tới thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục, chúc mừng cán bộ, giáo viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 20/11 hàng năm là dịp để các thế hệ học sinh thể hiện sự tri ân các thầy cô giáo. Trong dịp này, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào thi đua được tổ chức, phát động trên toàn tỉnh nhằm tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều trường tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, khen thưởng và trao quà cho cán bộ, giáo viên, học sinh có nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập.

Cùng với các hoạt động tri ân, tôn vinh số nổi, ý nghĩa được tổ chức rộng khắp, sự quan tâm của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương và toàn xã hội là động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục vững bước trong sự nghiệp "trồng người".

NHÓM PHỎNG VIÊN

**KỶ HỢP THỨ TĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...**

(Tiếp theo trang 1)

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nhất trí với sự cần thiết xây dựng Luật Nhà giáo nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về nhà giáo, kịp thời bổ sung các chính sách mới, đặc thù để xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo. Góp ý cụ thể vào Điều 6 - chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo quy định: Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo; bảo đảm số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ nhà giáo, đặc biệt nhà giáo là người dân tộc thiểu số và nhà giáo đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng trong dự thảo Luật Nhà giáo chưa thể hiện rõ chính sách này, vì vậy đại biểu đề nghị cần thể hiện rõ hơn các chính sách Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo. Về bảo đảm số lượng đội ngũ nhà giáo, đại biểu cho biết, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến năm học 2022 - 2023 cả nước vẫn còn thiếu hơn 100.000

giáo viên đối với cấp học phổ thông và theo dự báo dân số của Tổng cục Thống kê đến năm 2045 và tính đến mức học sinh trên lớp và giáo viên trên lớp dự báo đến năm 2030 thì cả nước cần bổ sung hơn 358.000 giáo viên nữa. Rõ ràng ở đây đối với Luật Nhà giáo rất cần có những chính sách để bảo đảm về số lượng, nhưng trong luật này cũng chưa thể hiện được. Do vậy, đại biểu cho rằng Luật Nhà giáo cần có những chính sách để bảo đảm về số lượng nhà giáo. Về chất lượng đội ngũ nhà giáo, đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần thể hiện rõ hơn các chính sách để bảo đảm Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng của đội ngũ nhà giáo. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội.

**NÂNG CAO HIỆU QUẢ...**

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng nông thôn mới và thực hiện hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục chi hoạt động khuyến công nhằm bảo đảm tính pháp lý, tạo sự thống nhất, hiệu quả trong công tác khuyến công. Để Nghị quyết sớm được thông qua và thực hiện, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị

Sở Công Thương là đơn vị chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh báo cáo, tờ trình và tham hiện các bước quy trình, thủ tục thực mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt, ban hành Nghị quyết quy định mục chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh thời gian tới.

**HĐND HUYỆN VŨ THƯ...**

(Tiếp theo trang 1)

nâng cấp đường ĐH.07B và tuyến nhánh thuộc địa phận xã Nguyễn Xá (đoạn từ đường ĐT.463 lên để sông Hồng); quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cứu hộ, cứu nạn từ ĐT.463 đi về sông Hồng đoạn qua địa phận xã Song An và xã Nguyễn Xá, huyện Vũ Thư; quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Khê Kiều qua sông Cự Lâm, cầu Minh Khai qua sông Song và cống Thủy Lợi qua sông Kênh trên tuyến đường ĐH.01, huyện Vũ Thư; quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cứu hộ, cứu nạn từ đường ĐT.463 đi về

sông Hồng thuộc xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư; thông qua đề án phát triển ngành giáo dục và đào tạo huyện Vũ Thư đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; chủ trương thông qua đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Vũ Thư; phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Vũ Thư tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**TIÊN HẢI  
150 học viên hoàn thành tập huấn về văn hóa, thể thao**

Chiều ngày 20/11, tại huyện Tiên Hải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho ban chủ nhiệm nhà văn hóa, khu thể thao, hạt nhân các đội, nhóm, CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở năm 2024.

Tham gia lớp tập huấn từ ngày 18 - 20/11, 150 học viên đến từ 10 thôn,



Học viên lớp tập huấn biểu diễn tiết mục dân vũ.

tổ dân phố trên địa bàn huyện đã được phổ biến các chuyên đề liên quan đến hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, công tác xây dựng, tổ chức chương trình hoạt động của CLB văn nghệ, thể thao quần chúng tại nhà văn hóa, khu thể thao cơ sở. Trong các ngày diễn ra tập huấn, các học viên được luyện tập, nâng cao kỹ năng biểu diễn hát múa chèo, múa hát mới, hát văn và thực hành các môn thể thao như pickleball, kéo co, bóng chuyền hơi, shuffle dance.

Tại chương trình tổng kết lớp tập huấn, ban tổ chức đã trao chứng nhận cho các học viên. Hoạt động tập huấn góp phần nâng cao hiệu quả, đa dạng hoạt động của các CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân.

TU ANH

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY TỜ**

Tôi là: Đặng Văn Trường  
 Sinh ngày 05 tháng 07 năm 1982  
 Nghề nghiệp: Kinh doanh.  
 CCCD số: 034082008914.  
 Ngày cấp: 08/03/2023, tại Cục cảnh sát.  
 Thường trú tại: Tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.  
 Số điện thoại: 0786.745.555  
 Vào ngày 12/08/2023 tôi bị đánh rơi, mất Phiếu thu, hợp đồng vay vốn và văn bản thảo thuận do công ty Bidgroup cấp. Bao gồm:

- Phiếu thu số 28-L.02/VBTT.
- Hợp đồng vay vốn và văn bản thỏa thuận của căn hộ 12-L12B/HĐVV ngày 26/01/2022.
- Hợp đồng vay vốn và văn bản thỏa thuận của căn hộ số 23-R07/HĐVV ngày 25/01/2022.
- Hợp đồng vay vốn và văn bản thỏa thuận của căn hộ số 17-L01/HĐVV ngày 08/12/2021.

Nay tôi đăng thông báo mất số giấy tờ trên, nếu ai nhặt được rất mong hoàn trả lại cho tôi.  
 Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!

**THÁI THỤY**  
**Triển khai cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08)**

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Thái Thụy vừa tổ chức hội nghị triển khai cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ CT.08 tại 7 xã: Thụy Liên, Thụy Bình, Thụy Sơn, Dương Phúc, Thụy Phong, Sơn Hà, Thái Giang.

Dự án tuyến đường bộ CT.08 đoạn qua huyện Thái Thụy có chiều dài 16,2km đi qua 7 xã với tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng 112,49ha. Thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện đã giới thiệu về quy mô, tầm

NGUYỄN THÁM

**Tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm**

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tập trung triển khai các biện pháp đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, khai thác các nguồn thu có tiềm năng, các khoản cân đối chi thường xuyên, thu tiền sử dụng đất. Do vậy, 10 tháng năm 2024 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 21.913,4 tỷ đồng, đạt 112,4% dự toán, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa 8.405 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2023; thu tiền sử dụng đất đạt 112,2% dự toán, cao gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2023; thu từ thuế xuất nhập khẩu 750 tỷ đồng, bằng 60,6% cùng kỳ năm 2023.

Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh tăng cường các biện pháp đẩy mạnh thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định, triệt để chống thất thu thuế; hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất. Có biện pháp kiên quyết để thu hồi các khoản nợ thuế, nợ ngân sách, chậm nộp; khai thác tối đa nguồn thu còn dư địa, các nguồn thu mới phát sinh, xây dựng các phương án bảo đảm nguồn thu và cân đối ngân sách. Điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên cho các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và tiền lương.

THU HIỀN